

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ	1
ภูมิหลัง	1
คำถามของการวิจัย	5
ความมุ่งหมายของการวิจัย	6
สมมติฐานของการวิจัย	6
ความสำคัญของการวิจัย	6
ขอบเขตของการวิจัย	7
กรอบแนวคิดของการวิจัย	8
นิยามศัพท์เฉพาะ	9
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	11
แนวคิดเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	11
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	38
บริบทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	54
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	56
3 วิธีดำเนินการวิจัย	66
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	66
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	67
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ	69
การเก็บรวบรวมข้อมูล	72
การวิเคราะห์ข้อมูล	73
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	73

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	75
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	75
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	76
5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	127
สรุปผลการวิจัย	127
อภิปรายผล	136
ข้อเสนอแนะ	140
บรรณานุกรม	142
ภาคผนวก	149
ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์	150
ภาคผนวก ข รายนามผู้เชี่ยวชาญ	164
ภาคผนวก ค แบบสอบถามเพื่อการวิจัย	166
ภาคผนวก ง สรุปค่าความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	178
ภาคผนวก จ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป	188
ประวัติย่อของผู้วิจัย	224

บัญชีตาราง

ตาราง	หน้า
1 ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย	67
2 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามข้อมูลทั่วไป	77
3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้าน	79
4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้านร่วมคิดร่วมตัดสินใจ รายข้อ	80
5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้านร่วมดำเนินการปฏิบัติ รายข้อ	82
6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้านร่วมรับผลประโยชน์ รายข้อ	84
7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้านร่วมติดตามและประเมินผล รายข้อ	86
8 ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะ กรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน และผู้นำหมู่บ้าน ที่อาศัยอยู่ ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	88
9 จำนวนและร้อยละของความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน และผู้นำหมู่บ้าน ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร รายข้อ	90

บัญชีตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
10 จำนวนและร้อยละของระดับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน และผู้นำหมู่บ้าน ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	92
11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้าน	93
12 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตามระดับการศึกษา	97
13 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม ตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test)	98
14 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้านการเพิ่มรายได้ ตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test)	99
15 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้านการเรียนรู้ ตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test)	100
16 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test)	101
17 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้านการเอื้ออาทร ตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test)	102
18 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	103

บัญชีตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
19 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม ตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test)	104
20 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้านการลดรายจ่าย ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test)	105
21 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้านการเพิ่มรายได้ ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test)	106
22 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้านการเรียนรู้ ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test)	107
23 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test)	108
24 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้านการเอื้ออาทร ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test)	109
25 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ...	110
26 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม ตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test)	111
27 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้านการลดรายจ่าย ตามหมู่บ้าน ที่อาศัยอยู่ เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test)	112

บัญชีตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
28 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้านการเพิ่มรายได้ ตามหมู่บ้าน ที่อาศัยอยู่ เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test)	113
29 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้านการประหยัด ตามหมู่บ้าน ที่อาศัยอยู่ เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test)	115
30 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้านการเรียนรู้ ตามหมู่บ้าน ที่อาศัยอยู่ เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test)	116
31 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test)	118
32 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้านการเอื้ออาเรีย ตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test)	119
33 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ของการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่มีอิทธิพลต่อสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	122
34 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ของความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน และผู้นำ หมู่บ้านที่มีอิทธิพลต่อสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	124
35 จำนวนและร้อยละของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด .	125

บัญชีภาพประกอบ

ภาพประกอบ	หน้า
1 กรอบแนวคิดของการวิจัย	8
2 กรอบแนวคิดในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข	19
3 สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	23
4 แนวทางและขั้นตอนการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	28

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี